



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2563

เรื่อง

1. เลขาฯสศก.ร่วมทีมรองนายกฯประวิตร ดันสุราษฎร์โมเดลต้นแบบแก้ปัญหาปาล์ม
2. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าเหยงดิน: ผลไม้จ่อทะลักลิ่งหาฯ
3. กยท. เปิดบ้านร่วมหารือกับ บีโอไอ ค้นหาแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ตอบรับ... thaipr.net
4. คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: 'แกร็บ'ช่วยร้านค้าไทย
5. คอลัมน์: เรื่องเก่าเล่าสนุก: ชะตากรรมของป่าไม้ไทย เริ่มจากสวายตัด ๑ ปลูก...
6. ดึงต่างชาติลงทุนอีอีซี นายกฯสั่งปรับสิทธิประโยชน์จูงใจ
7. ส.ป.ก.ไฟเขียววงบพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานพื้นที่คทช.
8. ภาพข่าว: ซีพีจีรกีฬา: ลงนาม
9. 'เกษตรฯ'ยื่นขอเงินกู้ฟื้นฟูโควิด สศช.อนุมัติล็อตแรก1.5หมื่นล.
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. คอลัมน์: สังคมโลก: วิกฤติฟาร์ม
12. มหกรรมกินเนื้อสุนัขที่เมืองอวี๋หลินเริ่มขึ้นอีก แต่อาจเป็นครั้งสุดท้าย

สื่อ

- ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
ไทยรัฐ  
ข่าวสด (กรอบบาย)  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
สยามกีฬา  
กรุงเทพธุรกิจ  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
posttoday.com

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฉบับที่ : 3198 หน้า : 12(ขวา)

หัวข้อข่าว : เลขาธิการฯร่วมทีมรองนายกฯประวิตร ดันสุราษฎร์โมเดลต้นแบบแก้ปัญหาปาล์ม

## เลขาธิการฯร่วมทีมรองนายกฯประวิตร ดันสุราษฎร์โมเดลต้นแบบแก้ปัญหาปาล์ม

**ผู้จัดการรายวัน 360** - นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กปน.) พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. ถึงการร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ เพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า ในวันนี้ สศก. คาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัน โดยปัจจุบันแหล่งผลิตปาล์ม 5 จังหวัดภาคใต้ คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา หน่วว่ามีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 75 จาก 5.6 ล้านไร่ทั่วประเทศ

สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันอันดับ 1 ของประเทศ มีแนวทางการของคณะกรรมการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน หรือสุราษฎร์โมเดล อาทิ เกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้เก็บเกี่ยว จะต้องมีการจัดการสวนปาล์มโดยเก็บเกี่ยวปาล์มสุกเท่านั้น (ลูกร่วง 3-5 ลูก) และผู้เก็บเกี่ยวโดยเฉพาะผู้เก็บเกี่ยวอิสระจะต้องขึ้นทะเบียนและต้องผ่านการประชุมหรืออบรมมีใบรับรองการเก็บเกี่ยวปาล์มที่ถูกต้อง กลุ่มลานเท ให้มีการขึ้นทะเบียนลานเทเพื่อควบคุมลานเทที่รับซื้อปาล์ม และการกำหนดข้อบังคับ เช่น ห้ามแยกลูกร่วง ห้ามรดน้ำ ห้ามมีตะแกรงร่อน และไม่ปมปาล์ม รวมถึงให้ลานเทมีสิทธิ์คัดและยึดปาล์มดิบ และ กลุ่มโรงงาน โดยโรงงานจะต้องซื้อตามเกณฑ์ที่กำหนดในอัตราน้ำมันขั้นต่ำ 18% ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนด ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีมาตรการและบทลงโทษที่เคร่งครัด



พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

โอกาสนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแก่ผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางและคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชุบะเตมีย์ บน.7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งล่าสุดในคราวประชุม กปน. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 กปน. ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระดับจังหวัดเพื่อการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อบูรณาการกำกับควบคุมคุณภาพผลผลิต กำกับราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร และมี พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชาวณิช รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประธานอนุกรรมการ เป็นศูนย์กลางใน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

หัวข้อข่าว : เลขาฯสศก.ร่วมทีมรองนายกฯประวิตร ดันสุราษฎร์โมเดลต้นแบบแก้ปัญหาปาล์ม

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 3198 หน้า : 12(ขวา)

การขับเคลื่อนทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด และใช้แนวทางของสุราษฎร์โมเดลเป็นต้นแบบ ขับเคลื่อนผ่านชุดปฏิบัติงานรับผิดชอบงานแต่ละด้านให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในแต่ละท้องที่ ซึ่งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะหัวหน้าทีมจังหวัด จะต้องสรุปผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ให้ประธานอนุกรรมการ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะให้ทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยยึดหลักการดำเนินการ 5 ด้าน ดังนี้

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม Single Command บูรณาการสั่งการด้วยตนเอง
2. ให้มีการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ปลูกฝังการตัดปาล์มที่สุกเต็มที่
3. กวดขันกำกับให้มีการรับซื้อผลปาล์มที่ได้เกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร ทะลายปาล์มน้ำมัน ตามราคาที่เป็นไปตามโครงสร้างราคา ที่กรมการค้าภายในจัดทำขึ้น
4. กำกับให้โรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม อัตราน้ำมัน 18% และ
5. กวดขันไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มโดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคาปาล์มปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ กิโลกรัม 3.11 บาท โดยต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 9,000 บาท/ไร่ ให้ผลผลิตไร่ละ 3 ตัน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา ราคาปาล์มน้ำมันเฉลี่ยที่โลกรั้มีละ 3.09-3.22 ในขณะที่มีปาล์มออกสู่ตลาดมากกว่า 1.9 ล้านตันในเดือนเมษายน และ 1.6 ล้านตันในเดือนพฤษภาคมตามลำดับ ซึ่งมติ กนป. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งรัดการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ จำนวน 37,550 ตัน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนการรณรงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 ให้กับผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้ารถยนต์ และสถานีบริการ เพื่อให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบสามารถรองรับปริมาณผลปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าราคาปาล์มจะสูงขึ้นและไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 4 บาท.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ผลไม้จ่อทะลักสิงหา

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22799 หน้า : 7(ล่างซ้าย)



## ผลไม้จ่อทะลักสิงหา

วิกฤติโควิด-19 มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้มาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนประเทศ ปิดพรมแดน จะทำให้ผลผลิตไม้ผลไทยเกิดภาวะชะงักงัน ส่งออกไม่ได้ ขายหน้าสวนก็ไม่มีคนซื้อ

ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. เปิดเผยข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ 14 จังหวัดภาคใต้ภาพรวมมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 844,042 ไร่...ปีนี้เพิ่มขึ้น 43,810 ไร่ หรือ 5.19%

ทุเรียนมีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 13.80% มังคุด 1.57% ส่วนเงาะ กับ ลองกอง ลดลง 5.27% และ 5.65% ตามลำดับ...ผลผลิตรวมคาดว่าจะมี 844,003 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 47,252 ตัน หรือ 5.93%



ทุเรียน มังคุด เงาะ จะออกมากช่วงสิงหาคม และลองกองจะออกมากช่วงกันยายน

ผลผลิตรวมผลไม้ภาคใต้ ทุเรียนเพิ่มขึ้น 22.03% ส่วนไม้ผลชนิดอื่นมีผลผลิตลดลง เงาะ ลดลง 29.52% ลองกอง ลดลง 27.99% และมังคุด ลดลง 10.30% เพราะเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงเก็บน้ำสำรองไว้ใช้กับทุเรียนที่มีราคาสูงใจมากกว่าผลไม้อื่น

ส่วนลำไยในแหล่งผลิตหลัก 8 จังหวัดภาคเหนือ ให้ผลผลิตในฤดูช่วง มิถุนายน-กันยายน แต่จะออกมากที่สุดช่วงสิงหาคม

มีเนื้อที่ให้ผลผลิตรวม 854,615 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,905 ไร่ หรือ 0.58% จะมีมูลค่ารวม 635,394 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 15,015 ตัน หรือ 2.42% แบ่งเป็นผลผลิตในฤดู 60% นอกฤดู 40%...เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นเหมาะสม

สศก.รายงานตัวเลขให้รู้กันล่วงหน้า หน่วยงานที่รับผิดชอบผ่องถ่ายผลไม้ส่งออกตลาด จะวางแผนรับมืออย่างไร สิงหาปีนี้คงได้รู้กัน

หวังว่า คงมีวิธีการใหม่ๆ มากกว่าให้รัฐมนตรีไปยืนโบกมือป้ายบาย ปลอ่ยคาราวานขบวนรถขนส่งผลไม้ไปขายนะ.

**ส-1-1-1**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thaipr.net

หัวข้อข่าว : กยท. เปิดบ้านร่วมหารือกับ บีโอไอ เพินหาแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ตอบรับ...

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

**ThaiPR.NET**  
Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

iQMediaLink™

02-253-5000 Ext.271

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินข่าว ผ่าข่าวประชาสัมพันธ์ PR Scoop เพิ่มประสิทธิภาพโดย Google

### ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

#### กยท. เปิดบ้านร่วมหารือกับ บีโอไอ เพินหาแนวทางปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ตอบรับทิศทางเกษตรด้านยางพาราในอนาคต

Like 0 Share Tweet

การยางแห่งประเทศไทย — 22 มิถุนายน 2020 14:15



เมื่อเร็ว ๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงกิจการหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ที่ขอรับการส่งเสริมด้านยางพารา ณ ห้องประชุมรัชฎา กยท. สำนักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง และผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สมาคมยางพาราไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมนายช่างขึ้นไทย สมาคมหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม

อนึ่ง การประชุมหาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในกิจการด้านยางพาราครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข สิทธิและประโยชน์ใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และยังคงระดับศักยภาพทางการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศ สนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางพารา และพัฒนาอย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนในระยะยาว

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

Like 0 Share Tweet

STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
www.stdb.most.go.th  
Collaborative Gateway

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี  
เพียงคุณใช้อีเมลของคุณเองก็สามารถส่งข่าวได้โดยไปที่หน้า ผ่าข่าวประชาสัมพันธ์ หากติดปัญหาสามารถติดต่อเราได้ที่หน้า ThaiPR.net Fan Page หรืออีเมลหาเราที่ help@thaipr.net ขอขอบคุณ

PR Junction ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ จากทุกวงการในต่างประเทศ

ภูมิทัศน์สื่อไทยปี 2563  
Thailand Media Landscape 2020



## 'แกร็บ'ช่วยร้านค้าไทย

น.ส.จันต์สุตา ธนามิตยะอุดมผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่าเปิดตัว 'Grab Loves Thais ช่วยกันนะคนไทย' ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการปลดล็อกและทลายข้อจำกัดต่างๆ เพื่อสร้างโอกาส อาทิ ให้ความรู้ด้านการทำการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืนผ่าน Grab Academy ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมชมกว่า 30,000 เพจวิว, ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผลไม้คุณภาพส่งออก ฯลฯ

# ชะตากรรมของป่าไม้ไทย เริ่มจากสวดยตัด ๑ ปลุก ๔! ลงท้ายต้องปิดป่าหมด!!



## เรื่องเก่าเล่าสนุก ● โสม บุนนาค ●

ไม้สักในป่าภาคเหนือของประเทศไทยนั้น ฝรั่งมาเห็นแล้วน้ำลายไหล เพราะมีค่าไม้แพ้ทองคำ ขนาดควีนวิกตอเรียของอังกฤษยังวางแผนจะซบทั้งหมด โดยวิธีขอเจ้าดารารัศมีไปเป็นบุตรบุญธรรม อย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อวันก่อน

กล่าวกันว่าไม้สักของเมืองเหนือในยุคนั้นแปรรูปได้หน้ากว้างไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร บริษัทอังกฤษที่ทำไม้อยู่ในอินเดียและพม่า จึงป้ายโฉมหน้าเข้ามาไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕

แต่ก่อนนั้นถือกันว่าไม้ในป่า ๕ เมือง คือ นครเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เป็นของเจ้าผู้ครองนคร ทั้งเมื่อถึงแก่กรรมก็ถือว่าป่าไม้อยู่ในกองมรดก ใครจะตัดก็ต้องจ่ายค่า "ตอไม้" ให้เจ้าผู้ครองนคร และตัดกันตามสบายไม่มีการควบคุม ไม้สักที่ตัดกันในยุคนี้ชักลากลงแม่น้ำสาละวิน ไปขายที่เมืองมะละแหม่ง ไม่ผ่านกรุงเทพฯ

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อมีบริษัทรั้งเข้ามาทำป่าไม้แล้ว ในปี ๒๔๑๗ รัฐบาลจึงเริ่มเข้าควบคุมป่าไม้ มอบให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ขอตัวผู้ชำนาญการป่าไม้จากรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียมาช่วย

และได้ มิสเตอร์ เอช. เอ. สเลต ข้าราชการป่าไม้ในพม่า มาช่วยคราว มร.สเลต มาถึงกรุงเทพฯในปี ๒๔๓๘ และขอไปสำรวจป่าไม้ภาคเหนือก่อน ๒ เดือน เมื่อกลับมาจึงได้ถวายรายงานที่ควร

แก้ไขและจัดการกับป่าไม้ใหม่ มีข้อความตอนสำคัญว่า

"...ป่าไม้ทั้งหลายควรต้องถือว่าเป็นทรัพย์ของหลวง ที่ได้ลงทุนไว้แล้วในกาลก่อนช้านาน เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนที่เกิดในชั้นหลัง เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานป่าไม้ จะต้องระวังรักษาทรัพย์ของเดิมมิให้ให้ตี จัดให้ได้ประโยชน์เป็นกำไร ให้มากตามแต่จะจัดได้ เก็บกินแต่แต่กำไรไปเท่านั้น ไม่มีอำนาจที่จะจับต้องทรัพย์ของเดิมนั้นได้เลย..."

ในปี ๒๔๓๙ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมป่าไม้ และร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ขึ้น กรมป่าไม้ไทยในยุคแรกนอกจากจะมีมิสเตอร์สเลตเป็นอธิบดีแล้ว ยังมีฝรั่งอีก ๒ คนเป็นผู้ช่วย

รวมทั้งพนักงานระดับหัวหน้าก็ล้วนแต่เป็นคนอังกฤษและอินเดียซึ่งมีความชำนาญในด้านป่าไม้ จึงต้องจ่ายเงินเดือนกันเป็นรูป ดั่งปรากฏในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีความว่า

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๔๖

ถึง กรมหลวงดำรงราชานุภาพ

ด้วยได้รับหนังสือที่ ๓๐๐/๔๒๖๑ ลงวันที่วานนี้ ว่าด้วยราชการกรมป่าไม้มีมากขึ้น ขออนุญาตเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยราชการกรมป่าไม้ขึ้น ๔ ขึ้นอีก ๔ คน ให้ได้รับเงินเดือนคนละ ๒๕๐ รูเปีย ๔ คนรวมเงินเดือนๆ ละ ๑,๐๐๐ รูเปีย ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ เป็นต้นไป

ว่าเงินที่จะให้นี้มีเหลืออยู่ในงบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๔๖ จะจ่ายได้ตลอดปี ไม่ต้องพึ่งงบประมาณ และได้หารือกระทรวงพระคลังเห็นชอบแล้วนั้น ทราบแล้ว อนุญาต สยามินทร์

การให้สัมปทานฝรั่งเข้ามาทำป่าไม้นี้ ทรงกำหนดในสัญญาว่า ต้องทำอย่างเคร่งครัดตามหลักวิชาการของการทำป่าไม้ ซึ่งก็เป็นหลักการของฝรั่งเอง อย่างเช่นให้ตัดเฉพาะไม้สักชั้นหนึ่งที่มีเส้นรอบวง ๖ ฟุต ๔.๕ นิ้วขึ้นไป

โดยวัดที่ความสูง ๔ ฟุต ๖ นิ้วจากโคนเท่านั้น และต้องวันต้นที่สวยงามที่สุดไว้เป็นแม่ไม้ประจำป่า เมื่อตัดต้นสักต้นหนึ่งแล้ว ต้องปลูกไม้สักชั้นทดแทน ๔ ต้น

แต่กฎเกณฑ์นี้จะได้ผลอย่างไรก็ต้องอ่านพระราชหัตถเลขาฉบับต่อไป

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๘

ถึง กรมหลวงดำรงราชานุภาพ

ข้อซึ่งจะคิดรักษาป่า เป็นความคิดรวมกันทั้งสองฝ่าย เป็นความคิดอย่างฝรั่งถูกต้องยิ่งนัก แต่กระบวนที่คิดวางการจะสำเร็จหรือไม่ นั้นไม่เห็น ความคิดนั้นก็มาจากการรักษาป่าไม้ของสักซึ่งกรมป่าไม้ทำอยู่ทุกวันนี้ จนมีความเสียใจที่จะกล่าวว่า ได้เคยนึกหลายครั้งแล้วใจไปลงสิ้นนิชฐานเสียว่าไม่ได้ทำอะไร เพราะไม่ได้เห็นรายงานรายการว่าได้ทำอะไร

นอกจากเป็นเจ้าสำนวนป่าไม้ที่จะเลือกป่าอนุญาต เลือกป่าหวงห้าม ดึกว่าเจ้าของป่าไม้เดิมจ้างอยู่ แต่การปลูกการรักษายังหนึ่งอย่างใดตามที่คิดว่าจะทำ ไม่เชื่อว่าจะได้ทำกัน เป็นเจ้าภาษาไม้ซุงอีกอย่างหนึ่ง

เมื่อการป่าไม้ซึ่งเป็นกรมใหญ่มีฝรั่งเป็นเจ้ากรม จนยังคิดเห็นเป็นเช่นนี้แล้ว ไม่มีท่าทางที่จะคิดเห็นว่าการเกณฑ์ตึกๆ ลังๆ จะทำเช่นที่คิดกันมาทั้ง ๒ รายนี้จะเป็นผลสำเร็จอย่างไร

จึงเห็นว่ามืออย่างเดียวแต่ที่จำเป็นต้องมีผู้พิจารณาไปสวนอย่างละเอียด แล้วคิดการรักษามาไปภายหลังให้ถูกต้องตามความเป็นจริง สยามินทร์

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗ จนถึงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลพยายามจะส่งเสริมให้คนไทยทำป่าไม้เอง และให้กรมป่าไม้รับสัมปทานป่าไม้ในป่าที่เหลือ เดิรมจะงดต่อสัญญาให้บริษัทต่างชาติ แต่ทั้งรัฐประสภารณ เทคโนโลยี และเงินทุน ก็ไม่สามารถทำได้มาก เลยจำใจต้องต่อสัญญาให้กับบริษัทฝรั่งตลอดมา

ใน พ.ศ. ๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกขึ้น รัฐบาลจึงเข้ายึดกิจการบริษัทป่าไม้ของอังกฤษทั้ง ๔ บริษัท ตาม "พระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน" เว้นไว้แต่บริษัทอีสต์เอเชียติก ซึ่งเป็นของเดนมาร์ก ไม่ใช่คู่สงครามกับไทย และตั้งองค์การวิสาหกิจในนามบริษัทป่าไม้ไทย ขึ้นรับดำเนินการแทน

แต่พอสงครามโลกสงบลงในปี ๒๔๘๙ ผู้ชนะก็ได้คืนทรัพย์สินและสัมปทานทั้งหมด ทั้งยังต้องจ่ายค่าเสียหายในช่วงที่ยึดเอาด้วย บริษัทป่าไม้ไทยเลยต้องยุบ แต่ในปีต่อมา จึงได้ตั้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ดำเนินการกิจการด้านป่าไม้ และสนับสนุนให้คนไทยทำป่าไม้ หาประสภารณไว้ก่อนที่บริษัทฝรั่งจะหมดอายุสัมปทาน โดยจะไม่มีการต่ออายุให้อีก

ในปี ๒๔๙๘ สัมปทานป่าไม้สักของบริษัทฝรั่งทั้ง ๕ บริษัทก็หมดอายุลง มีการยกฐานะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทนิติบุคคล เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน แต่แล้วก็ต้องตั้ง บริษัทป่าไม้ร่วมทุน ขึ้น โดยรวมบริษัทฝรั่ง ๕ บริษัท เข้ากับรัฐบาลไทยซึ่งถือหุ้นร้อยละ ๒๐

นอกจากนั้นยังตั้ง บริษัทป่าไม้จังหวัด เพื่อทำป่าไม้ในท้องที่ของตัวเอง จนกระทั่งในปี ๒๕๐๓ เมื่อหมดสัมปทานบริษัทป่าไม้ร่วมทุน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงปลดแอกสำเร็จ ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการกิจการป่าไม้ทั้งหมด ทำให้บริษัทฝรั่งทั้ง ๕ ต้องปิดกิจการ

หลักการของการทำป่าไม้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงเห็นชอบอย่างมากในการตัด ๑ ต้องปลูกทดแทน ๔ และต้องตัดเฉพาะไม้ต้นโต วันต้นที่สวยงามไว้เป็นแม่ไม้ประจำป่า แม่ในสมัยฝรั่งทำ ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้เคร่งครัดกันนัก

ต่อมาในระยะหลังๆ ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันหลาย ตัดกันจนเห็นป่า ทั้งไม้ซุงสักทั้งหมดที่ต้องล่องลงแควต่างๆ มารวมกันที่ปากน้ำโพเพื่อเก็บภาษี บางส่วนก็ยังลอบไปลงแม่น้ำสาละวินมุ่งใส่โรงเป็นไม้พม่า

ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จึงทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการให้



# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/-

วันที่: อังคาร 23 มิถุนายน 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3198

หน้า: 14(ล่าง)

Col.Inch: 103.51 Ad Value: 155,265

PRValue (x3): 465,795

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เรื่องเก่าเล่าสนุก: ชะตากรรมของป่าไม้ไทย เริ่มจากสวัยตัด ๑ ปลูก ๔! ลงท้ายต้องปิด...

สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลงทั้งแปลงได้ จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้สัมปทานทำไม้ทุกชนิด ทุกแปลง เว้นสัมปทานทำไม้ป่าชายเลน ต้องสิ้นสุดลง ทำให้ให้สัมปทานป่าไม้จำนวน ๒๗๖ แปลง เนื้อที่ ๕๖,๗๒๘.๕๘๑ ไร่ ยุติลงโดยสิ้นเชิง

ต้นไม้ในป่าจะไม่ถูกตัดฟันอีก ทำให้รัฐบาลได้รับคำชมเชยจากประชาชนและจากนานาประเทศเป็นอย่างมาก และ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้กล้าหาญทำเรื่องนี้ ก็ได้รับฉายาว่า “รัฐมนตรีป่าสนั่น” ไป .

## 6 โลกธุรกิจ



ดึงต่างชาติลงทุนอีอีซี  
นายกฯสั่งปรับสิทธิประโยชน์จูงใจ

# ดึงต่างชาติลงทุนอีอีซี นายกฯสั่งปรับสิทธิประโยชน์จูงใจ

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)ได้รายงานข้อมูลคำขอในภาพรวมทั้งหมดลดลง 27% โดยมูลค่าคำขอลงทุนในพื้นที่อีอีซีลดลง 10% คาดว่าผลกระทบจะมากที่สุดไตรมาสที่ 2 เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นทั่วโลก กลุ่มนักลงทุนที่ยังเข้ามา 5 อันดับแรกคือ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และได้หวัน

“เรามั่นใจว่าสถานการณ์จะกลับมามีดีขึ้นในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่กำลังย้ายฐานการผลิตมาไทย จากสงครามการค้าเช่น จีน ญี่ปุ่น ยุโรป ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ลงทุนเกี่ยวกับระบบ 5 จี

ด้านสุขภาพ ด้านอุตสาหกรรมระบบไฮยีน เช่น นวัตกรรมอาหาร ยังมีเวลาเหลือ 4-6 เดือน ที่จะติดต่อเจรจาเพื่อดึงดูดนักลงทุน” นายคณิตกล่าว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ปรับสิทธิประโยชน์การลงทุนใหม่หรืออินเซนทิฟ โดยเน้นเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย (S-curve) ซึ่งให้พิจารณาจากประเทศคู่แข่งว่ามีการให้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้าง ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเสนอแนวทางการผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ เฉพาะอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี โดยการเดินทางเข้าประเทศจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ในกักตัว 14 วัน แต่อาจผ่อนปรนช่วงการกักตัว ให้สามารถเซ็นเอกสารในการทำงานได้ โดยจะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาต่อไป

“สกพอ. อยู่ระหว่างหารือร่วมกับ

กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข ถึงแนวทางผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศไทย ได้แก่ การสร้างภาคีเครือข่ายองค์กร บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศต้นทาง กับสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ จัดให้มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทางทางอากาศ การขึ้นทะเบียนสถานที่และการบริการ Alternative State Quarantine เพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซี รวมทั้งทบทวนข้อกำหนด หรือมาตรการให้บุคลากรต่างชาติทำภารกิจในพื้นที่ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการอนุญาตให้เดินทางระหว่างประเทศแบบ Business Bubble เป็นลำดับแรกในพื้นที่เฉพาะเจาะจง อาทิ พื้นที่ อีอีซี” นายคณิตกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้รับทราบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ อีอีซี มีเป้าหมาย ยกระดับรายได้เกษตรกรให้

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 23 มิถุนายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14301

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 56.64

Ad Value: 70,800

PRValue (x3): 212,400

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดึงต่างชาติลงทุนอีอีซี นายกษฯสั่งปรับสิทธิประโยชน์จูงใจ

เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรในพื้นที่ อีอีซีจะดำเนินการ ใช้ความต้องการ นำการผลิต ได้แก่ ความต้องการในประเทศ รองรับมหานครการบินภาคตะวันออก เมืองใหม่ และการท่องเที่ยว ความต้องการ ในต่างประเทศ สืบรวจตลาดหาความต้องการเอเชีย กลุ่มซีแอลเอ็มวี และยุโรป ที่มีความต้องการสูง สร้างความต้องการ ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่

นายคณิตกล่าวว่า ที่ประชุมได้ กำชับให้เร่งดำเนินการยกระดับการตลาด- การแปรรูป-การเกษตร ด้วยเทคโนโลยี ในทุกขั้นตอน ได้แก่ สร้างตลาดด้วย กลไก e-commerce e-auction ขาย ไปทั่วโลก เชื่อมระบบโลจิสติกส์ ตั้งแต่ ส่งออก-ขายในประเทศ-จนถึงการรวม สินค้าระดับฟาร์ม ให้สะดวกระดับสากล แปรรูปด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ได้สินค้า คุณภาพมาตรฐานระดับโลก และให้ความ

สำคัญกับเกษตร 5 คลัสเตอร์ที่มีพื้นฐาน ทำได้ทันที ได้แก่ ผลไม้ พืชใบโอบเบส ประมง สมุนไพร พืชมูลค่าสูง (เช่น ไม้ประดับ/ผักปลอดสารพิษ) โดยได้ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรในพื้นที่ อีอีซี ที่มีปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นเลขานุการร่วม

ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทุน ขนาดใหญ่ในอีอีซี ยอมรับว่า การสร้าง ศูนย์ซ่อมอากาศยาน หรือ MRO คงต้อง ชะลอออกไป จนกว่าธุรกิจสายการบิน จะกลับมาปกติคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างน้อย กลางปี 2564 เพราะผลจากไวรัสโควิด-19 กระทบธุรกิจสายการบิน แต่ยืนยันว่า มี หลายบริษัทที่สนใจจะลงทุน เช่น แอร์เอเชีย จากเดิมที่จะเจรจาลงทุนอาจต้องชะลอเจรจา ออกไปก่อนจนกว่าธุรกิจจะฟื้นตัว

## ส.ป.ก.ไฟเขียวงบประมาณ โครงสร้างพื้นฐานพื้นที่คทช.

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  
เลขาธิการสำนักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
เป็นประธานประชุมคณะ  
อนุกรรมการโครงการและ  
การเงินกองทุนการปฏิรูป  
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(อกก.คอง.) ครั้งที่  
4/2563 ซึ่งที่ประชุม  
อนุมัติโครงการที่ขอใช้งบ



ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อพัฒนาโครงสร้าง  
พื้นฐานและสาธารณูปโภคในแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่ คทช.  
ที่ประชุมอกก.คอง. อนุมัติเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรม เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนสำหรับการ  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นภายใน  
แปลงเกษตรกรรมที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๕ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร และผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าทำประโยชน์  
ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  
(คทช.) ประกอบไปด้วย 1.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง  
ถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม  
สายที่ 2 แปลงที่ดินเลขที่ No. 83 ตำบลหนองจรูญ  
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 สาย ระยะทางรวม  
1.815 กิโลเมตร วงเงิน 1,844,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรในการเดินทางเข้า-ออกแปลง  
เกษตรกรรมกับที่อยู่อาศัยและการขนส่งผลผลิตทางการ  
เกษตรออกไปจำหน่าย 2.โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย  
ไฟฟ้าประปาบาดาลและหอดักสูง ชุมชนที่ 5 โครงการจัด

ที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ระบุว่า  
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วงเงิน 77,294.29 บาท สำหรับ  
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำในพื้นที่ให้  
มีเพียงพออุปโภค-บริโภคและการเกษตรกรรม เพื่อรองรับ  
เกษตรกรจากพื้นที่ทุ่งแฝกและพื้นที่วนอุทยานห้วยกรด  
ที่กำลังจะย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรกรรม  
ในพื้นที่ คทช.ระบับ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติ “โครงการหนึ่ง  
ชุมชน หนึ่งแหล่งน้ำ” ในเขตปฏิรูปที่ดิน (งานแหล่งน้ำ  
ผิวดิน) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน  
พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 2 แห่ง วงเงินรวม 7,052,000 บาท  
ได้แก่ (1) งานขุดลอกหนองบ้านสามหนอง หมู่ที่ 4 ตำบล  
บัวตูม อำเภอโซ่พิสัย และ (2) งานขุดลอกหนองขวางใหญ่  
บ้านท่าศรีชมชื่น หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอ  
พรเจริญ เมื่อขุดลอกแล้วเสร็จจะได้ปริมาณน้ำ 150,400  
ลูกบาศก์เมตร และมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 696 ครัวเรือน  
รวมถึงโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์  
เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอีก 32 โครงการใน 17  
จังหวัด รวมเป็นเงิน 45,273,000 บาท โดยจะมีพื้นที่รับ  
ประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งสิ้น 6,696 ไร่ หรือ 594 แปลง  
ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำใน  
ช่วงฤดูแล้งให้มีเพียงพอสำหรับใช้อุปโภค-บริโภคและภาค  
การเกษตร ตลอดจนเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
ให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพียงพอยังชีพตลอด  
ทั้งปีอีกด้วย ทั้งนี้ หลังอนุมัติ ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการ  
โครงการต่างๆ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อให้เกษตรกร  
ที่ได้รับที่ดินทำกินมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบอาชีพ  
เกษตรกรรม และสามารถเดินทางเข้าทำประโยชน์ในแปลง  
ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง  
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำภายในชุมชน  
ตามแนวพระราชดำริ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ  
ให้อยู่ดี อยู่งดี มีความสุข ในพื้นที่ ส.ป.ก. ตลอดไป



**พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร**

ลงนาม บมจ.สยามแม็คโคร โดย มร.ริชาร์ด เบารอดโต้ ปต.จหน.บริหาร-หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ “ตลาดนำการเกษตร” ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ ทั่วประเทศโควิด-19 โดยมี เฉлимชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และ สุชาติา อิทธิจารุกุล ปต.จหน.บริหาร-กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ร่วมเป็นสักขีพยาน

กรุงเทพธุรกิจ ● เกษตรฯยื่นขอใช้เงินกู้ 1.5แสนล้านบาท ขณะสศช.อนุมัติแล้ว 1.5 หมื่นล้านบาท สำนักปลัดเดมารวม 1.4หมื่นล้านบาท นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้เสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินแผนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับปรับปรุงใหม่ไปแล้ววงเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่เคยเสนอไป 9.5 หมื่นล้านบาท เพราะได้ปรับปรุงรายละเอียดของโครงการที่ยืดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า ล่าสุด สศช.ได้ประเมินและเห็นชอบเบื้องต้น เตรียมให้

## 'เกษตรฯ'ยื่นขอเงินกู้ฟื้นฟูโควิด สศช.อนุมัติลีดแรก1.5หมื่นล.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อจำนวน 131 โครงการ 15,326.46 ล้านบาท คือในจำนวนนี้ เป็นโครงการที่เสนอโดยสำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ 4 โครงการ 14,323.53 ล้านบาท คือโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ 14,315.83 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโครงการเพิ่มศักยภาพและการจัดการธุรกิจฟาร์มเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดชลบุรี วงเงิน 5.5 ล้านบาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรอินทรีย์ จ.ชลบุรี 1.5 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า

เกษตรแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรองรับการปรับตัววิถีใหม่ 7 แสนบาท ที่เหลือเป็นของกรมหม่อนไหม คือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน 3 ล้านบาท และกรมส่งเสริมการเกษตร 39 โครงการ 478.53 ล้านบาท

กรมปศุสัตว์ 5 โครงการ 26.04 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์ 17โครงการ 100.32ล้านบาทกรมประมง 42 โครงการ 264.38 ล้านบาท กรมพัฒนาที่ดิน 17โครงการ 115.92ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 6โครงการ 14.72 ล้านบาท

เกษตรวันนี้ประจำวันที 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563..... ● เงินเยียวยาเกษตรกร!!! แม้ โกล้จะมาถึงสุดทางแล้วแต่เกษตรกรหลายราย ยังไม่ได้...นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ออกมาบอกว่า คณะกรรมการพิจารณาการ อุดหนุนสิทธิเงินเยียวยา เกษตรกรกำลังเร่งสรุป และแก้ปัญหาให้ผู้อุดหนุน หากรายใดมีคุณสมบัติ ได้รับสิทธิจะเร่งส่งชื่อให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงิน สำหรับรายชื่อ ธ.ก.ส.ส่งคืนกระทรวงเกษตรฯ 132,905 ราย นั้น ได้จำแนกให้ หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบพบมีบาง รายเสียชีวิต จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในระดับ ภูมิภาคไปตรวจสอบถึงบ้านและตรวจสอบ แปลงที่ทำการเกษตรเพื่อขึ้นชั้น หากลูกหลาน ยังทำเกษตรกรรมจะได้รับสิทธิเยียวยา เบื้องต้น

บางส่วนพบที่ทะเบียนราษฎรระบุว่าเสียชีวิต เมื่อไปดูที่บ้านปรากฏว่ายังไม่ตาย จึงต้อง ประสานข้อมูลนี้กับกระทรวงมหาดไทยใหม่อีก ครั้ง กระทรวงเกษตรฯยังคงรอ ข้อมูลจากกรมส่งเสริม การเกษตร เนื่องจากมีผู้ที่ ขึ้นทะเบียนมาก..... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ราชการและเอกชนที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล LUKSANA.SAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยัง สามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●



## เกษตร วันนี้

นายกะหล่ำปลี

## สังคมโลก

### วิกฤติฟาร์ม

ตั้งแต่ฟาร์มเก็บผลไม้แอปเปิลในรัฐวอชิงตันไปจนถึงโรงงานฟาร์มเกษตรในรัฐฟลอริดาและรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้ชื่อว่า “ขามสลัดของโลก” การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้กลายเป็นเรื่องอุบัติใหม่ในธุรกิจฟาร์มเกษตรทั้งผักและผลไม้ในสหรัฐอเมริกาไปแล้ว

ตัวเลขคนงานผู้ป่วยทั้งในฟาร์มและโรงงานเก็บผลไม้เพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่เกษียณคนงานโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อสัปดาห์ก่อนหลายพันคนด้วยกันติดเชื้อไวรัส อาจส่งผลให้เกิดปัญหาแรงงานขาดแคลนยิ่งขึ้นไปอีกและยังเป็นแรงกระตุ้นไปสู่การผลิตอาหารของสหรัฐไปแล้ว

รัฐบาลวอชิงตันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เคยประกาศไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าจะขยายเวลาตามประกาศอำนาจบริหารของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ยังสามารถปฏิบัติงานได้ต่อไปรวมถึงโรงงานเก็บผักและผลไม้ ซึ่งก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่า การผลิตสินค้าสดใหม่จะได้รับผลกระทบเป็นลำดับต่อไป

ขณะที่การรักษาระยะห่างทางสังคมสามารถปฏิบัติได้โดยง่ายสำหรับคนงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างผักและผลไม้ในทุ่งไร่และการทำงานอยู่ด้านนอกตัวอาคารก็ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดลงได้ ส่วนโรงงานเก็บผลไม้เช่นแอปเปิลและแครอทนั้นคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือคนทำงานต้องทำงานอยู่ใกล้กันชนิดสอกชนสอก จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแพร่ระบาดในสหรัฐเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

ช่วงปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมามีการตรวจพบว่า มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มคนงานภาคเกษตรกรรมกว่า 600 รายในเขตยูกิมา รัฐวอชิงตัน ในจำนวนนี้ร้อยละ 62 เป็นคนงานในอุตสาหกรรมผลไม้แอปเปิลและการจัดเก็บผลไม้อื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกนั้นมีการติดเชื้อสูง คนงานเก็บผลไม้ 6 แห่งในเขตยูกิมาเคยผลัดงานประท้วงในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมามีเพราะกังวลเรื่องที่ไม่ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากการติดเชื้อ

กรมสาธารณสุขเขตมอนเตอเรย์ รัฐ

แคลิฟอร์เนียได้ชื่อว่าเป็น “ขามสลัดของโลก” เพราะพื้นที่การเพาะปลูกพืชผักนั้นตรวจพบการติดเชื้อ 247 ราย ในกลุ่มคนงานภาคเกษตรกรรมนับถึง 5 มิ.ย.ที่ผ่านมามีหรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของทั้งหมดมอนเตอเรย์ และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เขตที่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขดูแลจากทั้งหมดเกือบ 30 เขตของเขตเพาะปลูกพืชผักขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา

ส่วนในเขตเคิร์นที่อยู่ติดกัน พบว่ามีคนงานขับรถโพลีฟีดของฟาร์มปลูกแครอทเสียชีวิตเพราะติดเชื้อไวรัสในที่ทำงาน จากคำบอกเล่าของคนงานรายหนึ่งระบุว่า คนงานหลายคนป่วยเพราะต้องไปทำงานเป็นกะชดเชยให้กับแรงงานที่ขาดหายไปราวหนึ่งในสาม

กระทรวงเกษตรสหรัฐและสำนักงานอาหารและยาระบุว่า รัฐบาลควรถูกกฎหมายคุ้มครองการผลิตเพื่อให้สายการผลิตพืชผักและผลไม้เดินทางต่อไปได้ เพราะกฎหมายบังคับให้บริษัทผู้เป็นนายจ้างรับผิดชอบดูแลคนงานป่วย

ขณะเดียวกันยังพบการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นใกล้กับชุมชนปลูกมะเขือเทศที่ชื่ออิมโมคาลิของรัฐฟลอริดา ซึ่งการแพร่ระบาดกระทบกับผลผลิตอาหารของประเทศด้วย เพราะคนงานหลายคนมักจะเดินทางขึ้นเหนือไปในช่วงหน้าร้อนหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชผลในรัฐจอร์เจีย แคลโรไลนาและตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐ อย่างไรก็ตามกรมการเกษตรรัฐฟลอริดาก็จะทำงานร่วมกับกรมสาธารณสุขประสานงานกับโรงแรมเรื่องการจัดหาพื้นที่กักกันโรคและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดกับคนงาน

นี่คือวิกฤติอย่างหนึ่งที่เกิดกับภาคการผลิตพืชผลการเกษตรของสหรัฐ แต่อย่าลืมว่ายังมีพืชผลอีกอย่างที่เรียกกันว่า จีเอ็มโอหรืออาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม ประเทศไทยของเรามีหลายหน่วยงานคอยตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร แต่ไทยนั้นก็ยังนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาในปริมาณมากแล้วก็เป็นจีเอ็มโอด้วย แล้วถ้าเป็นเนื้อสัตว์อย่างเนื้อวัวและเนื้อหมูนำเข้ามาในรูปของสมาคมค้าเนื้อสัตว์แล้วพบว่าเป็นการดัดแปลงทางพันธุกรรมด้วยแล้ว การบริโภคนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งในขณะนี้ผู้บริโภคกำลังให้ความสำคัญกับอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ยิ่งมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ด้วย ประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาให้เป็นครัวโลก ควรที่เราจะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในประเทศขึ้นมาดีกว่า.

เลนซ์ซูม





รอบโลก > สอโลก

# มหกรรมกินเนื้อสุนัขที่เมืองอวี๋หลินเริ่มขึ้นอีก แต่อาจเป็นครั้งสุดท้าย

วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 19:16 น.



## เทศกาลนี้อาจถูกยกเลิกแต่การห้ามการบริโภคเนื้อสุนัขยังเป็นเรื่องยากและจะต้องใช้เวลาสักพัก

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่เทศกาลเนื้อสุนัขชื่อดังของจีนเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง สวนทางกับการรณรงค์ของรัฐบาลจีนในการปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการกินเนื้อสัตว์แปลกๆ หลังจากเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และทำให้ประชาคมโลกเพิ่งเล็งมากที่พฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ป่าของชาวจีน

เทศกาลประจำปีที่เมืองอู่หลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน จัดขึ้นเป็น 10 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มิถุนายน ตามปกติแล้วจะมีผู้เข้าร่วมงานเทศกาลหลายพันคน แต่นักรณรงค์เพื่อสิทธิสัตว์บอกว่าตัวเลขในปีนี้มีผู้มาร่วมงานลดน้อยลง

เมื่อเดือนเมษายน กระทรวงเกษตรจีนตัดสินใจที่จะจำแนกสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงแทนที่จะเป็นปศุสัตว์ (ที่สามารถรับประทานได้) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การบังคับให้ประชาชนเลิกกินเนื้อสุนัขที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดีในสายตาประชาคมโลก แต่ยังไม่ชัดเจนว่าคำสั่งนี้จะกระทบเทศกาลกินเนื้อสุนัขที่อู่หลินอย่างไรบ้าง ทว่า บางเมืองได้ห้ามกินเนื้อสุนัขเด็ดขาดแล้ว เช่น เซินเจิ้น

รัฐบาลจีนกำลังร่างกฎหมายใหม่เพื่อห้ามการค้าสัตว์ป่าและปกป้องสัตว์เลี้ยงและนักรณรงค์หวังว่าปีนี้จะ เป็นครั้งสุดท้ายที่มีการจัดงานเทศกาล

"ผมหวังว่าอู่หลินจะเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่เพื่อประโยชน์ของสัตว์ แต่ยังเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนด้วย" ปีเตอร์ หลี กล่าว เขาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายของจีนของกลุ่มสิทธิสัตว์ Humane Society International

“การอนุญาตให้มีการรวมตัวกันเพื่อค้าขายและบริโภคเนื้อสุนัขในตลาดและในร้านอาหารที่แออัดโดยอ้างว่าเป็นงานเทศกาล ทำให้เกิดความเสียด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญ” หลีกกล่าว

ทั้งนี้ องค์กร Humane Society International ยังสามารถช่วยเหลือสุนัขตัวน้อยจากการถูกฆ่าและเป็นเนื้อบนเขียงได้อย่างทันการณณ์ และนำไปดูแลที่เมืองต้าเหลียน แม้ว่าจะมีเพียง 10 ตัวจากจำนวนหลายร้อยตัวที่ถูกฆ่าเพื่อกินเป็นอาหารก็ตาม

จางเจียนเจียนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ที่อยู่ในอวี๋หลินเมื่อวันเสาร์กล่าวว่าตอนนี้ได้แต่รอเวลาให้เทศกาลเนื้อสุนัขจะถูกแบนเท่านั้น โดยจากการสนทนากับผู้ชายเนื้อสัตว์ทำให้ทราบว่าการได้บอกแล้วว่าจะไม่อนุญาตให้บริโภคเนื้อสุนัขในอนาคต

“แต่การห้ามการบริโภคเนื้อสุนัขยังเป็นเรื่องยากและจะต้องใช้เวลาสักพัก” จางเจียนเจียนกล่าว







Vshine



Vshine